

จับต.ญ.ชายกระทงยัดละเมิด่วนจ่อฟันแก๊งล่อซื้อ'กรรโชกทรัพย์'

บริษัทปิดส่ง จนท.จับกระทงละเมิดลึขลิทธิ 'สมศักดิ์' ล้งช่วยเหลือเด็กหญิงวัย 15 ซี้จ้างทำแล้วจับไม่ถูกต้อง สภานายโคราชชดกระทงมีขอบ ผิดชั้นตอน-ไม่มีสหวิชาชีพลอบ ตร.เล็งเอาผิดข้อหากรรโชกทรัพย์ ผู้ปกครองไม่รับเงินคืน (อ่านต่อหน้า 7)



สมศักดิ์ เทพสุทิน

ต่อจากหน้า 1

ด.ญ.ชายกระทง

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงเด็กหญิงวัย 15 ปี ชาว จ.นครราชสีมา ถูกตัวแทนลึขลิทธิดำเนินการล่อซื้อจับกุมลึนค้าละเมิดลึขลิทธิ เนื่องจากเด็กหญิงคนดังกล่าวได้ประดิษฐ์กระทงติดรูปการ์ตูน ริ-ลัค-ค-มะหรือหมีขี้เกียจ และแมวการ์ฟิลด์ ถูกเรียกเงินค่าปรับ 50,000 บาท แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเจรจาให้จนกระทั่งตกลงจ่ายค่าปรับเหลือ 5,000 บาท ว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปพบกับเด็กหญิงรายดังกล่าว เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากกรณีดังกล่าวมีการใกล้เคียงและเปรียบเทียบปรับไปแล้ว โดยการตรวจสอบข้อมูลเพื่อต้องการนำข้อมูลมาเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องการล่อซื้อว่าเป็นลักษณะใด ถูกต้องเหมาะสมตามข้อกฎหมายหรือไม่ หากมีการล่อซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน การกระทำผิดทางคดีที่ไม่บริสุทธิ์นั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้แจ้งด้วย

"เราต้องได้ข้อเท็จจริง ว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไร ที่ผ่านมามีเด็กได้ผลิตกระทง หรือทำผิดในลักษณะละเมิดกฎหมายลึขลิทธิเป็นประจำหรือไม่ ถ้าไม่ได้ทำ แล้วอยู่ดีๆ ก็ไปจ้างให้ผลิต ต่อมาก็ไปแจ้งจับว่ากระทงทำผิดแบบนี้คงไม่ถูกต้อง ได้หลักฐานไม่บริสุทธิ์ย่อมมีผลทางคดีแน่ เหมือนไปล่อลวงให้เขาทำผิด นำเอาหลักฐานไปใช้แบบนี้ทางกฎหมายคงมีผลทางคดี กระทรวงยุติธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ หากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์

ยุติธรรมสร้างสุขที่กระทรวงยุติธรรมได้" นายสมศักดิ์กล่าว

นายธวัชชัย ไทยเขียว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม โพสต์เฟซบุ๊กถึงเหตุการณ์การล่อซื้อกระทง มีเนื้อหาโดยสรุปว่า การล่อซื้อเด็กที่มีความสามารถและต้องการช่วยเหลือตนเอง และครอบครัว บริษัทใหญ่โตเริ่มต้นใช้วิธีการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับเด็กก่อนได้หรือไม่ กรณีที่เด็กทำเพียงแค่อายัดพิเศษ เป็นครั้งคราวตามห้วงประเพณี ไม่ได้ทำอุตสาหกรรม บริษัทใหญ่โตมีชื่อเสียงขนาดนั้น หากเริ่มต้นด้วยการแนะนำตักเตือนก่อน หรืออาจจะอนุญาตลึขลิทธิเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เด็กทำได้อย่างถูกกฎหมาย และถือว่าเป็นงานให้บริการเพื่อสังคม หรือ CSR ของบริษัท ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการที่มีค่าต่อไปในอนาคต จะดีกว่าหรือไม่

"การเริ่มต้นด้วยกระบวนการล่อซื้อพร้อมเรียกเงินค่าปรับ 50,000 บาท เป็นการใกล้เคียงกับเด็กที่อายุขนาดนั้น ผมว่านอกจากทำให้เด็กขวัญกระเจิงแล้ว ยังเป็นการฝังภาพแผลเป็นทางจิตใจที่ไม่มีวันลืม และยังถือเป็นการขัดขวางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาการตามวัยของเด็กอีกด้วย กล่าวเช่นนี้ มิได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิด และคนกระทำความผิดไม่ควรลอยนวล แต่ควรเริ่มต้นด้วยกระบวนการอย่างอื่น ก่อนวิธีการล่อซื้อและจับเพื่อใกล้เคียงก่อนจะได้หรือไม่" นายธวัชชัยระบุ

นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานสภานายโคราชจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า มูลเหตุของคดีสามารถยอมความกันได้ แต่พฤติการณ์จ้างให้ผู้อื่นล่อลึงแบบลึนค้า

ของตนแล้วมาจับเอง เสมือนชงเองกินเองถือเป็นการกระทำที่มีขอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยสภานายความกำลังสืบสวนหาข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นคดีตัวอย่างมิให้เกิดขึ้นอีก ส่วนที่กลุ่มเพจตั้งระบุมามีผู้เสียหายใน จ.นครราชสีมา 5 ราย ถูกล่อซื้อในลักษณะเช่นเดียวกัน อยู่ระหว่างติดต่อประสานเหยื่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านนายวีระศักดิ์ บุญเพลิง รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และที่ปรึกษาประธานสภานายความจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกรณีตัวอย่างที่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมามีคดีแจ้งละเมิดลึขลิทธิกับผลิตภัณฑ์ชุมชนมาแล้วหลายราย อาจจะมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ประกอบการรายย่อย ดังนั้นในฐานะรองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และที่ปรึกษาประธานสภานายความจังหวัดนครราชสีมา จึงเห็นว่า จะต้องเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าจะไม่ได้ส่งเสริมการละเมิดลึขลิทธิ

"การจับกุมละเมิดลึขลิทธิ จะต้องมีการกระบวนการทางกฎหมายที่ชัดเจน เช่น ผู้นำจับกุมจะต้องมีหนังสือมอบหมายจากเจ้าของลึขลิทธิที่แท้จริงก่อน หลังจากนั้นจะต้องนำเอกสารหลักฐานไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจ เพื่อให้ตรวจสอบและนำไปจับกุมในพื้นที่ ไม่ใช่จับ จะลงพื้นที่ไปเองโดยไม่มีตำรวจ นอกจากนี้กระบวนการดำเนินคดีกับเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี จะต้องมีส่วนสหวิชาชีพร่วมด้วย แต่เท่าที่เห็นจากข่าวไม่ปรากฏว่ามีนักสหวิชาชีพร่วมด้วยเลย" นายวีระศักดิ์กล่าว

พ.ต.อ.คเชนทร์ เสดตปุตตะ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา กล่าวว่า เพิ่งทราบข่าวจากสื่อว่ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้าง โดยออกตระเวนหากินกับเหยื่อตามต่างจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวกับบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อให้ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร หากเป็นจริงถือเป็นการแอบอ้างทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหาย การดำเนินคดีเป็นสิทธิโดยชอบของบริษัท ส่วนวิธีการต่างๆ ที่เรียกเงินจากเหยื่อเข้าช่วยการชู้กรรโชกทรัพย์ค่อนข้างชัดเจน

“มีเหยื่อออกมาร้องขอความเป็นธรรมอีก 4 ราย โดยถูกกลุ่มบุคคลแอบอ้างเรียกรับเงินน่าจะเป็กลุ่มบุคคลเดียวกัน จึงสั่งการให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบสำนวนย้อนหลังในระยะเวลา 60 วัน ว่ามีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษหรือลงบันทึกประจำวันในการยอมความหรือไม่” พ.ต.อ.คเชนทร์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนได้ติดต่อไปที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธาน

ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เพื่อขอ นำเงิน 5,000 บาท มาคืนให้ โดยจะคืนผ่านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ล่าสุดทราบว่าทางผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย 15 ปี จะไม่ยอมรับเงินใดๆ เนื่องจากลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มคนดังกล่าวคล้ายกับขบวนการมิจฉาชีพ

ขณะที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัท ที.เอ.

ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2560 ครอบคลุมประเทศต่างๆ ดังนี้ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมา ลาว และเวียดนาม ออกประกาศชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ทางบริษัทไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายตามข่าวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ขณะนี้ทางบริษัทได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย และมอบหมายให้ทนายความดำเนินการสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ต่อมาบริษัท ที.เอ.ซี.ได้ออกแถลงการณ์ฉบับ 2 ระบุว่า ขอขอบคุณและน้อมรับในทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านในทุกช่องทางของบริษัท ตอนนี้ได้มีการปรึกษากับฝ่ายกฎหมายและทนายความ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่างๆ เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดและเป็นธรรม หากมีความคืบหน้าอย่างไร บริษัทจะแจ้งข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์